

Số: 1240 /GDĐT

Hóc Môn, ngày 03 tháng 7 năm 2023

V/v tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh
triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh
sốt xuất huyết

Kính gửi: Thủ trưởng cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Căn cứ Công văn số 2480/UBND ngày 29/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các cơ sở giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện tổng vệ sinh, triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại cơ sở như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch số 3091/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện năm 2022.

2. Đưa hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết vào công tác hè của đơn vị, đa dạng hình thức thực hiện. Tổ chức đợt hoạt động cao điểm tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại cơ quan đơn vị, vận động giáo viên, học sinh tại đơn vị tham gia. Đưa nội dung phòng, chống dịch bệnh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của đơn vị.

Mở rộng hình thức truyền thông, có thể truy cập vào trang mạng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (<http://hcdc.vn>) để nắm các biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(đính kèm: Kế hoạch số 3091/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện)

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.GD&ĐT (TP, PTP);
- Lưu: VT, YT.

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG
GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
H. HÓC MÔN - T. P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Hiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3091 /KH-UBND

Hóc Môn, ngày 28 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2095/KH-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2022 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Kiểm chế sự gia tăng ca mắc và tử vong do Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

Thực hiện tại tất cả các hộ gia đình, trụ sở cơ quan đơn vị, nơi sản xuất, trường học, bệnh viện, nơi công cộng... trên toàn huyện.

Truyền thông, hướng dẫn các biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi Sốt xuất huyết phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện những biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết theo hướng dẫn của ngành y tế.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện các biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết

1.1. Nguyên tắc chung

- Đối với các vật chứa nước có mục đích để phục vụ cho sinh hoạt của người dân: đậy kín thùng, lu, chậu, hồ... trữ nước khi không sử dụng; thay nước và súc rửa thường xuyên (bình bông, đĩa lót chậu kiếng, ly nước cứng, chậu nước gia cầm...) hoặc thả cá bảy màu ăn lăng quăng (hòn non bộ, cây thủy sinh...).

- Đối với các vật chứa nước không có mục đích sinh hoạt: thu gom và loại bỏ ngay hoặc nếu chưa có điều kiện loại bỏ thì phải có biện pháp sắp xếp, che chắn, không để ứ đọng nước và phải loại bỏ ngay trong vòng 01 tuần.

1.2. Tại hộ gia đình

Bao gồm: nhà dân, nhà trọ, nơi kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi... trong phạm vi hộ gia đình.

Hình thức thực hiện: hộ gia đình tự thực hiện ít nhất 01 lần/tuần.

Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn kiểm tra việc thực hiện của các hộ gia đình, nếu phát hiện lãng quên trong phạm vi hộ gia đình thì hướng dẫn người dân biện pháp xử lý và yêu cầu ký cam kết loại trừ lãng quên; nếu sau 02 lần vi phạm sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

1.3. Tại các địa điểm có người quản lý trực tiếp

Bao gồm: cơ quan, xí nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo, bệnh viện, bến xe, nghĩa trang, nhà hàng, khách sạn, công trình xây dựng...

Người quản lý chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện những biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết tại đơn vị gồm: chọn ngày cố định trong tuần để tổng vệ sinh, truy tìm và loại bỏ nơi muỗi sinh sản trong phạm vi quản lý; yêu cầu mỗi thành viên của đơn vị, tổ chức chấp hành việc bỏ rác đúng nơi quy định, không tích trữ nước, không tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng.

Đơn vị tự thực hiện ít nhất 01 lần/tuần, phù hợp với lịch làm việc, hoạt động của đơn vị.

Cơ quan chủ quản hoặc Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn nơi đơn vị trú đóng kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị; nếu phát hiện lãng quên trong phạm vi cơ quan, đơn vị thì hướng dẫn các biện pháp xử lý và yêu cầu ký cam kết loại trừ lãng quên. Trong lần kiểm tra sau nếu vẫn phát hiện lãng quên sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của cơ quan chủ quản.

1.4. Tại các khu vực công cộng không có người quản lý trực tiếp

Bao gồm: các khu vực tập trung rác thải tự phát, các khu quy hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện, bãi đất trống vắng chủ...

Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn lập danh sách các khu vực công cộng không có người quản lý trực tiếp trên địa bàn.

Huy động đoàn thanh niên, các tình nguyện viên và người dân sống xung quanh tham gia tổng vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải, vật chứa nước ở những địa điểm này. Truyền thông, vận động người dân xung quanh không bỏ rác bừa bãi, tích cực bảo vệ thành quả tổng vệ sinh tại nơi công cộng.

Tần suất thực hiện: thực hiện ít nhất 01 lần/tuần vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý những cá nhân, tổ chức không làm theo những biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết

Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch của các phòng, ban, ngành, trung tâm thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn.

Mỗi phòng, ban, ngành thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trực thuộc và xử lý kỷ luật theo quy định của cơ quan chủ quản.

Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trực thuộc, của các hộ dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; thực hiện xử phạt theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP hoặc báo cáo cho cơ quan chủ quản để xử lý theo quy định của ngành đối với những cá nhân, tổ chức không làm theo những biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Tổ chức ra quân đồng loạt vào ngày **02/7/2022** và sau đó tiếp tục thực hiện vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trong tháng 7/2022; tùy theo tình hình dịch bệnh có thể kéo dài hơn trong tháng 8, 9/2022 và hết năm 2022, cụ thể như sau:

- Hộ gia đình: tự thực hiện hàng tuần tùy theo gia đình.
- Các địa điểm có người quản lý: đơn vị thực hiện hàng tuần theo kế hoạch của đơn vị.
- Các địa điểm không có người quản lý trực tiếp: Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn thực hiện ra quân tổng vệ sinh vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Các Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện sẽ ra quân vào để kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn và việc triển khai của Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, trung tâm thuộc huyện

Triển khai thực hiện kế hoạch này, tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết; đơn vị trực thuộc, phân công rõ trách nhiệm của đơn vị và biện pháp xử lý đối với từng cá nhân hoặc tổ chức không thực hiện biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện

Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác ra quân tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết tại các xã - thị trấn được phân công; kịp thời nhắc nhở và báo cáo tình hình cho Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện (*đính kèm danh sách*).

3. Phòng Y tế huyện

Theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị; phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổng hợp, báo cáo kết quả tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2022; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Y tế theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện những biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết.

4. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện

Hướng dẫn chi tiết các biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi.

Cung cấp tài liệu và thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh cho các đơn vị thực hiện truyền thông rộng rãi đến từng hộ dân, cơ quan, đơn vị....

Thực hiện khảo sát các chỉ số côn trùng trung gian truyền bệnh Sốt xuất huyết để đánh giá hiệu quả triển khai kế hoạch, làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã - thị trấn thực hiện các biện pháp triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này định kỳ vào ngày thứ Hai hàng tuần gửi về Sở Y tế (thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và qua email: tksbttp.syt@tphcm.gov.vn).

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phát động phong trào phân loại rác tại nguồn, lồng ghép nội dung hướng dẫn xử lý vật phế thải có thể ứ đọng nước và các biện pháp giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng tại hộ gia đình, tổng vệ sinh làm sạch môi trường sống tại nhà, tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

7. Phòng Nội vụ huyện

Phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và hoạt động triệt nguồn sinh sản của muỗi tại các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý kỷ luật những đơn vị không thực hiện kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện

Triển khai thực hiện kế hoạch này và tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên, hội viên và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chức sắc, chức việc và tôn giáo, hộ gia đình thực hiện biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết; vận động các doanh nghiệp, tổ chức chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Riêng, Huyện đoàn: chỉ đạo các cơ sở Đoàn vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tổng vệ sinh, triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết tại nơi làm việc hoặc nơi công cộng.

9. Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn

Xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh, triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện trong đó phân công trách nhiệm cụ thể của đoàn thể; thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đến từng hộ dân, từng cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Đồng loạt ra quân vào ngày 02/7/2022 và Thứ Bảy, Chủ nhật các tuần tiếp theo trong tháng 7 năm 2022 và tuần cuối tháng 9 năm 2022.

Thông báo lịch ra quân tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn gửi Đoàn kiểm tra huyện để theo dõi, kiểm tra công tác ra quân.

Rà soát, lập danh sách các địa điểm công cộng để có kế hoạch kiểm tra đối với những địa điểm có người quản lý và kế hoạch xử lý đối với những địa điểm không có người quản lý trực tiếp.

Huy động nhân sự, đoàn viên, thanh niên tham gia triệt nơi muỗi sinh sản tại những địa điểm công cộng không có người quản lý trực tiếp.

Có biện pháp quyết liệt để duy trì thành quả triệt nơi sinh sản của muỗi Sốt xuất huyết tại các địa điểm không có người quản lý trực tiếp.

Báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện để tổng hợp báo cáo huyện và thành phố theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2022, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện tốt nội dung kế hoạch này nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện./. *H*

Nơi nhận: *H*

- UBND TP;
- Sở Y tế TP;
- TT. Huyện ủy;
- TT.UBND huyện: CT, PCT/KT-VX;
- Các đơn vị được phân công;
- VP HĐND-UBND huyện: C, PCVP/VX, CV-Th;
- * Lưu: VT, PYT *H*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



H

Lê Thụy Mỹ Châu



DANH SÁCH
HỘI ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH SÓT XUẤT HUYẾT
(Đính kèm Kế hoạch số 3091./KH-UBND ngày 22 tháng 6... năm 2022
của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

1. Đoàn 01: có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tại địa bàn xã Tân Xuân, Thị trấn Hóc Môn gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Trần Văn Chiến - Trưởng Phòng Kinh tế huyện, Tổ trưởng.
- Bà Phan Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, Tổ phó.
- Chuyên viên Phòng Kinh tế huyện, thành viên.

2. Đoàn 02: có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tại địa bàn xã Tân Thới Nhì, Tân Hiệp gồm các ông, bà có tên như sau:

- Bà Đặng Trần Trúc Dao, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, Tổ trưởng.
- Bà Trần Thị Quý Kim, Tổ phó.
- Đại diện Trung tâm Y tế huyện, thành viên.

3. Đoàn 03: có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tại địa bàn xã Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Tổ trưởng.
- Ông Trương Văn Tánh, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Tổ phó.
- Đại diện Trung tâm Y tế huyện, thành viên.

4. Đoàn 04: có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tại địa bàn xã Xuân Thới Thượng, Bà Điểm gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Y tế huyện, Tổ trưởng.
- Ông Lâm Văn Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tổ phó.
- Đại diện Phòng Y tế huyện, thành viên.

5. Đoàn 05: có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tại địa bàn xã Thới Tam Thôn, Trung Chánh, gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Tổ trưởng.
- Bà Trần Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổ phó.
- Đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên.

6. Đoàn 06: có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tại địa bàn xã Đông Thạnh, Nhị Bình gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hây, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Tổ trưởng.
- Ông Trương Hùng Cường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Tổ phó.
- Đại diện Phòng Y tế huyện, thành viên.

7. Ông Nguyễn Văn Hiệp – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn huyện.

8. Ông Trần Quốc Tuấn – Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

9. Bà Phan Tú Trinh – Phó Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, kiểm tra nhắc nhở các chủ đầu tư dự án, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện các quy định về phòng, chống phát sinh lãng quãng, muỗi trong công tác kiểm tra thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.